



Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2023

Dự thảo

BÁO CÁO
kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáu tháng đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; căn cứ các quy định của pháp luật; HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trên cơ sở kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HĐND TỈNH

Đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh bầu 85 đại biểu, hiện nay gồm 82 đại biểu (01 đại biểu bãi nhiệm; 02 đại biểu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND¹). 06 tháng đầu năm 2023, HĐND tỉnh có 03 đại biểu thay đổi chức vụ; có 02 đại biểu được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu mới; 01 đại biểu chuyển tổ sinh hoạt. Tính đến thời điểm hiện tại, có 06 đại biểu thay đổi chức vụ; 02 đại biểu chuyển tổ sinh hoạt. (*Phụ lục I*).

Thường trực của HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 04 Ủy viên là Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh có 04 Ban là: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc. Các Ban của HĐND tỉnh gồm 01 Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm, 02 Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách và 06 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm, riêng Ban Văn hoá – Xã hội hiện nay có 01 Phó Trưởng ban², ban Kinh tế - Ngân sách có 5 ủy viên.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

1. Tổ chức các kỳ họp của HĐND

6 tháng đầu năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp, bao gồm 02 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 12, 13) để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

¹ 01 đại biểu HĐND tỉnh dự kiến làm thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 14.

² Đồng chí Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội đã chuyển công tác ra Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 03/6/2023.

1.1. Công tác chuẩn bị kỳ họp: Công tác chuẩn bị kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị nội dung theo quy định của pháp luật. Nội dung các kỳ họp được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và những vấn đề đang được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, khoa học; chương trình kỳ họp dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường.

1.2. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND: Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng quy trình, quy định và chủ động hơn. Trước mỗi kỳ họp, các Ban đã chủ động giám sát, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra; do đó, báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ quan điểm đồng ý, nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo của các cơ quan hữu quan.

1.3. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp: HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, thông tin kịp thời các hoạt động của kỳ họp chuyên đề đến cử tri và Nhân dân để theo dõi, giám sát. Sau kỳ họp đã thông tin kết quả kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nghị quyết được HĐND thông qua trên Cổng thông tin điện tử. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên truyền và đánh giá tác động nghị quyết vào cuộc sống thông qua chuyên mục Đại biểu với cử tri, đồng thời thực hiện các phóng sự chuyên sâu về các nghị quyết theo từng lĩnh vực. Phối hợp với Báo Thanh Hoá, Báo đại biểu Nhân dân kịp thời đưa tin và phản ánh chuyên sâu về hoạt động của HĐND trước, trong và sau kỳ họp. Để chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-TTHĐND ngày 14/6/2023 về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ 14; tổ chức họp báo và phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền kỳ họp.

2. Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

2.1. Về việc ban hành nghị quyết ở mỗi kỳ họp

Để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tại 02 kỳ họp HĐND tỉnh, đã biểu quyết thông qua 37 nghị quyết, trong đó có 32 nghị quyết cá biệt và 05 nghị quyết quy phạm pháp luật dân³ (Kỳ họp thứ 12 ban hành 31 nghị

³ Trong 37 nghị quyết: Có 03 nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 - 2023 và hỗ trợ phân chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo thường xuyên; hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát. Có 12 nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn. Có 13 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông, các công trình công sở, trường học, bệnh viện, tôn tạo di tích lịch sử, nạo vét, thanh thải bãi đá ngầm, kè chống sạt lở, kho bảo quản vật chứng. Có 07 nghị quyết về một số nội dung: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đợt 1 năm 2023; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục

quyết; Kỳ họp thứ 13 ban hành 06 nghị quyết; dự kiến Kỳ họp thứ 14 ban hành 21 nghị quyết) (*Phụ lục III a và chi tiết Phụ lục IIIb*).

Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình và các quy định của pháp luật; trong quá trình chuẩn bị có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

1.3. Công tác triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND

Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Thường trực HĐND đã phân công các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. UBND tỉnh nhanh chóng triển khai đến các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế và Nhân dân. Thường trực HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá, Báo Thanh Hoá, Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đặc biệt trên chuyên mục “Đại biểu với cử tri” được phát sóng hàng tháng... tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Hoạt động giám sát của HĐND

3.2. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp HĐND

a) Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh

6 tháng đầu năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức giám sát 01 chuyên đề, các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát 03 chuyên đề, cụ thể: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 321/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021”, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch và đề cương giám sát và tổ chức 02 Đoàn giám sát giám sát trực tiếp tại 20 địa phương, đơn vị⁴. Các Ban HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 địa phương, đơn

đích thực hiện Dự án Trạm biến áp 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; nội dung chỉ mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; điều chỉnh Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 27/8/2022; hủy bỏ Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh. Có 02 nghị quyết về tổ chức: miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

⁴ Tại các đơn vị: Sở Công thương; Sở Xây dựng; Viễn thông Thanh Hóa, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa, BQL KKT Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bim Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Thạch Thành, Nga Sơn, Yên Định, Như Thanh, Triệu Sơn, Nông Cống, Ngọc Lặc, Quan Hóa.

vị với 03 chuyên đề⁵ giám sát. Việc tổ chức hoạt động giám sát đảm bảo quy định của pháp luật, kết quả giám sát được báo cáo trực tiếp tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thông qua giám sát đã ban hành 68 kiến nghị. Việc tổ chức hoạt động giám sát đảm bảo quy định của pháp luật, kết quả giám sát được báo cáo trực tiếp tại các kỳ họp HĐND tỉnh Sau giám sát, các cấp, các ngành đã có sự phối hợp khá chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các kiến nghị; nhiều tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, một số hạn chế kéo dài đã được giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri (*Phụ lục IV*).

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát trực tiếp 11 đơn vị, địa phương⁶ về “Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Ban Pháp chế tổ chức khảo sát trực tiếp tại 02 đơn vị⁷ về “Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh” (*Phụ lục V*).

b) Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 01 phiên giải trình bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh, kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về “Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Phiên giải trình diễn ra trong không khí nghiêm túc, cầu thị, tại Phiên giải trình có 10 lượt đại biểu đặt câu hỏi, nêu yêu cầu giải trình rõ nội dung, đúng trọng tâm; phân trả lời rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và cam kết về tiến độ thực hiện, thời gian giải quyết⁸. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kết luận với 23 kiến nghị yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP Thanh Hóa và huyện Yên Định,... đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

3.2. Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND

a) Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

⁵ Ban Pháp chế tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022; Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành giám sát về công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 đến nay; Ban Dân tộc giám sát về việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022.

⁶ Tại Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Bảo hiểm XH tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn; các thị xã: Nghi Sơn, Bim Sơn; các huyện: Quảng Xương, Hà Trung, Triệu Sơn.

⁷ Tại Cơ sở cai nghiện ma túy 1; cơ sở cai nghiện ma túy 2.

⁸ Tham gia trả lời giải trình: Các đồng chí Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã tham gia giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo làm rõ thêm một số nội dung, tiếp thu, giải trình ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để đánh giá toàn diện, khách quan tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, công tác kiểm sát, hoạt động của tòa án nhân dân, công tác thi hành án dân sự... của tỉnh theo quy định. Đây là căn cứ quan trọng để HĐND tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng và sát với thực tiễn, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương.

b) Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Dự kiến tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo về 06 nhóm nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục, cụ thể: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chất vấn việc nhiều dự án được tỉnh giao đất nhưng qua nhiều năm nhà đầu tư không triển khai và đã được gia hạn nhiều lần, trong khi đó nhiều nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư lại không có đất; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện còn chậm. Đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chất vấn tình trạng thiếu giáo viên; chất lượng dạy và học ngoại ngữ còn thấp và chênh lệch nhiều giữa các vùng miền; giải pháp và kiến nghị để huy động sức mạnh toàn dân, huy động trong công tác xã hội hóa để giúp đỡ giáo viên và đặc biệt là học sinh tại các xã theo Quyết định số 861/QĐ-TTg có điều kiện để tham gia học tập.

c) Việc xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề

Dự kiến tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thực hiện hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét 04 báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh⁹ và 01 báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò của HĐND tỉnh trong việc xem xét các vấn đề quan trọng tại địa phương. Thông qua việc xem xét các báo cáo sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; kiến nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành.

⁹ 04 báo cáo giám sát chuyên đề dự kiến trình kỳ họp thứ 14: Báo cáo của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2022; Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022; Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022; Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn các huyện miền núi giai đoạn 2018 - 2022.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

4.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 27 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 tại 27 đơn vị bầu cử. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 14. Trong đó, có 107 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 16 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các Bộ, Ngành Trung ương (*Phụ lục VII*).

Ngay sau khi có báo cáo của UBND tỉnh về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo với cử tri kết quả giải quyết và thẩm tra báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri báo cáo tại kỳ họp thứ 14.

4.2. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 06 lượt đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách tiếp công dân 06 buổi tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 84 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 52 đơn; lưu 32 đơn (do trùng, không rõ địa chỉ, đã giải quyết hết thẩm quyền...). Kết quả, 33/52 đơn có báo cáo giải quyết, đạt 63,46% số đơn do Thường trực HĐND chuyển (*Phụ lục VII*).

5. Hoạt động của Thường trực HĐND

5.1. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm đảm bảo phù hợp thực tiễn và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Quá trình thực hiện, đã tổ chức phân công, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban và giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND trong các hoạt động của HĐND tỉnh. Hằng tháng, đánh giá kết quả công tác, rà soát những việc tồn đọng, chậm hoặc chưa thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong tháng tiếp theo. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn của tỉnh, từng địa phương để chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm, cùng với các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất cơ chế, chính sách, định hướng nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và giải quyết những vấn đề dân sinh, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

5.2. Việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh duy trì nghiêm túc các phiên họp định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ phát sinh, như: Trong 06 tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 01 phiên giải trình, 04 phiên họp thường kỳ (từ phiên thứ 16 đến phiên thứ 19), 01 hội nghị liên tịch (*Phụ lục IV*).

Tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 35 báo cáo thẩm tra, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại 2 kỳ họp và 18 báo cáo thẩm tra, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thứ 14 (*Phụ lục IIIa*); đồng thời triển khai kịp thời, thực hiện hiệu quả các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp đúng quy định của pháp luật như: cho ý kiến chấp thuận kế hoạch trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới đối với các công trình điện hạ áp nông thôn thuộc dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII)¹⁰. Ngay sau các phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 6 kết luận¹¹, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

5.3. Môi quan hệ công tác

Hoạt động của HĐND tỉnh luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy vào thực tiễn địa phương; giữ mối quan hệ chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ, thực hiện kịp thời báo cáo theo yêu cầu cơ quan Trung ương; theo dõi, hoạt động HĐND cấp huyện; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo HĐND cấp huyện; như: Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; tham gia Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023; Hội nghị ký kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình với Kiểm toán Nhà nước; Thăm, làm việc với HĐND tỉnh Hủa Phăn, Lào; tổ chức hội nghị làm việc với Hội đồng thành phố Seongnam, Hàn Quốc;....

6. Hoạt động của các Ban của HĐND

Các Ban của HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan hữu quan để tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh phân công, đảm bảo đúng quy trình, có chất lượng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND tỉnh thực hiện chức năng

¹⁰ Kết luận số 212/KL-HĐND ngày 26/4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

¹¹ 06 Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh: Về việc chủ trương chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại kho lưu trữ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa; về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2022; về việc chấp thuận kế hoạch trả nợ; về việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình trên các đảo, nhà giàn; về việc giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; về việc chất vấn tại kỳ họp thứ 14. Trong đó, tham mưu cho Ban KTNS thẩm tra 02 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh.

quyết định theo thẩm quyền tại kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh đã ban hành 35 báo cáo thẩm tra trên các lĩnh vực (Ban Pháp chế 03 báo cáo; Ban Kinh tế-Ngân sách 18 báo cáo; Ban Văn hóa - Xã hội 11 báo cáo; Ban Dân tộc 03 báo cáo để trình 3 kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra 02 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh¹²). Nhiều nội dung qua thẩm tra, các Ban HĐND đã đưa ra kiến nghị, yêu cầu giải trình làm rõ thêm rất xác đáng, được UBND tỉnh và các cơ quan tiếp thu, báo cáo cụ thể. Các ban đã thực hiện giám sát 03 chuyên đề; Ban Pháp chế tiến hành 01 cuộc khảo sát về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Các Ban của HĐND tỉnh tham gia các hoạt động chung và hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND (01 chuyên đề khảo sát phục vụ phiên giải trình và 01 chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh), như: tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hội nghị trong và ngoài tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu cho đại biểu HĐND cấp huyện; tham mưu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương;....

7. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh

Thực hiện thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, các Tổ đại biểu đã linh hoạt tổ chức tiếp xúc cử tri cho các đại biểu tại đơn vị bầu cử. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc, cung cấp tới cử tri các thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến nội dung kỳ họp HĐND, các ý kiến trả lời của UBND tỉnh đối với các kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc trước và tiếp thu ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND đã thực hiện tiếp công dân theo quy định; tham dự kỳ họp nghiêm túc, đầy đủ, trường họp vắng mặt đều có báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, đại biểu tập trung nghiên cứu, phát biểu trao đổi, thảo luận tích cực thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình.

8. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND

HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá thực hiện chuyên mục “Đại biểu với cử tri” phát sóng 01 tháng/01 lần; phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên trang với nhiều bài viết chuyên sâu phản ánh các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp...

Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện họp, làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của

¹² Ban KTNS thẩm tra về việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình trên các đảo, nhà giàn; việc chấp thuận kế hoạch trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới đối với các công trình điện hạ áp nông thôn thuộc dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII)

HĐND và đại biểu HĐND; đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định; xây dựng mới và cải tạo trụ sở cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng phần mềm phòng họp không giấy Ecabinet – VNPT, quét mã QRcode vào các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, bố trí nơi ăn nghỉ và các chế độ theo quy định cho đại biểu tham dự các kỳ họp.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện quy chế làm việc và hoàn thành các nội dung chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023, nổi bật là: (1) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND theo hướng thực chất, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thông qua 37 nghị quyết tại 02 kỳ họp quyết định các nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm đúng thẩm quyền của pháp luật, phù hợp với điều kiện mới của tỉnh; (2) hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả; nội dung được lựa chọn “đúng và trúng”, thiết thực, phù hợp thực tiễn của tỉnh; sau giám sát, giải trình, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc đã được các cấp, các ngành tổ chức khắc phục và có chuyển biến tích cực, được cử tri, Nhân dân đánh giá cao; (3) công tác phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nâng cao chất lượng theo hướng bài bản, khoa học; (4) công tác tuyên truyền ngày càng đổi mới, hiệu quả, nội dung chuyên mục “Đại biểu với cử tri” ngày càng chất lượng, thiết thực, gần dân, sát dân, góp phần từng bước đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh

- Một số tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp còn chậm, chưa bảo đảm thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến việc gửi tài liệu cho đại biểu HĐND nghiên cứu trước, song Thường trực HĐND tỉnh chưa có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh.

- Việc đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát theo phương châm “đi đến cùng kết quả thực hiện” chưa được thực hiện thường xuyên.

- Còn những kiến nghị cụ thể của cử tri gửi đến kỳ họp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Do yêu cầu cụ thể hóa kịp thời một số cơ chế, chính sách của Trung ương, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, HĐND tỉnh phải tổ chức họp bất thường để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung theo thẩm quyền, do đó việc chuẩn bị tài liệu của các cơ quan thuộc UBND tỉnh có việc còn chậm.

- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao, tỷ lệ đang giải quyết còn nhiều, chủ yếu là ở lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị (chiếm 46,15% trên tổng số kiến nghị đang giải quyết của tất cả các lĩnh vực).

- Một số ủy viên các Ban của HĐND hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Ban.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, ban hành cơ chế, chính sách tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023.

2. Tiếp tục chủ động sớm trong chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, linh hoạt trong tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy chế; duy trì nền nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng theo quy định.

5. Thường trực HĐND tỉnh làm tốt vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện.

6. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động; quan tâm nghiên cứu, nắm chắc tình hình của tỉnh và địa phương nơi mình ứng cử để chuẩn bị nội dung chất vấn, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công; báo cáo với cử tri về hoạt động công tác trong năm.

7. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của HĐND tỉnh; tích cực tuyên truyền về các hoạt động của HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Công tác đại biểu (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh và các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, THPTDN.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Tiến Lam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

PHỤC LỤC I. TÌNH HÌNH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh: Đầu nhiệm kỳ: 85 Hiện nay: 83

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND tỉnh có 03 đại biểu thay đổi chức vụ; có 02 đại biểu được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu mới; 01 đại biểu chuyển Tổ đại biểu HĐND tỉnh

STT	Họ tên	Thay đổi sinh hoạt Tổ đại biểu	Thay đổi		Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND	Bãi nhiệm/ Tạm đình chỉ đại biểu HĐND	Ghi chú
			Chức vụ cũ	Chức vụ hiện nay			
1	Trần Mạnh Long	Được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Như Xuân (từ ngày 10/5/2023)		Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh			
2	Đỗ Ngọc Duy	Được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Nga Sơn (từ ngày 10/5/2023)		Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh			
3	Nguyễn Ngọc Túy		Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy			
4	Lê Văn Dậu	Chuyển từ Tổ đại biểu huyện Nga Sơn sang huyện Hà Trung (từ ngày 10/5/2023)	Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn	Bí thư Huyện ủy Hà Trung			Chuyển Tổ với lý do chuyển công tác
5	Lê Thị Như Hoa		Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội	Chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo			

Ghi chú:

Thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND: 1: Chuyển Công tác ra ngoài ĐP; 2: Xin thôi (vì lý do khác); 3: Từ trần.

Bãi nhiệm/Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu: 1: Bãi nhiệm; 2: Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

PHỤ LỤC II. THỐNG KÊ KỶ HỌP HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TT	Năm	Kỳ họp			Nghị quyết ban hành tại kỳ họp				Chất vấn	
		Tổng số	Thường lệ	Chuyên đề	Tổng số	NQ quy phạm pháp luật	NQ cá biệt		Số kỳ họp có hoạt động chất vấn	Nghị quyết về hoạt động chất vấn
							NQ tổ chức nhân sự	NQ khác		
1	6 tháng đầu năm 2023	2		2	37	5	2	30		
2	Dự kiến trình kỳ họp thứ 14	1	1		26	3	2	21	1	
Tổng số		3	1	2	63	8	4	51	1	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**PHỤ LỤC III-a: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng ban hành	Tên nghị quyết	Kỳ họp HĐND	Nghị quyết được ban hành			Thẩm tra của các Ban	
					Nghị quyết quy phạm pháp luật	Nghị quyết cá biệt		Báo cáo thẩm tra	Ban thẩm tra
						Nghị quyết về tổ chức, nhân sự	Nghị quyết khác		
1	362	24/3/2023	Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023.	12			x	132/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
2	363	24/3/2023	Nghị quyết về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế.	12			x	130/BC-KTNS, ngày 23/3/2023	Ban KTNS
3	364	24/3/2023	Nghị quyết về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2).	12			x	127/BC-VHXH, ngày 23/3/2023	Ban VHXH

4	365	24/3/2023	Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	12			x	126/BC-VHXH, ngày 23/3/2023	Ban VHXH
5	366	24/3/2023	Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 1)	12			x	116/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
6	367	24/3/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022	12			x	119/BC-KTNS, ngày 22/3/2022	Ban KTNS
7	368	24/3/2023	Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1)	12			x	120/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
8	369	24/3/2023	Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp tư ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	12			x	125/BC-VHXH, ngày 23/3/2023	Ban VHXH
9	370	24/3/2023	Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đối với những nguồn vốn chưa chi tiết đến danh mục, đơn vị) và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	12			x	121/BC-DT, ngày 23/3/2023	Ban Dân tộc
10	371	24/3/2023	Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	12			x	102/BC-DT, ngày 18/3/2021	Ban Dân tộc

11	372	24/3/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi NSDP tỉnh Thanh Hóa năm 2021	12			x	109/BC-KTNS, ngày 20/3/2023	Ban KTNS
12	373	24/3/2023	Nghị quyết về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	12			x	131/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
13	374	24/3/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân	12			x	105/BC-VHXH, ngày 20/3/2023	Ban VHXH
14	375	24/3/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn.	12			x	106/BC-VHXH, ngày 20/3/2023	Ban VHXH
15	376	24/3/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	12			x	99/BC-PC, ngày 17/3/2023	Ban Pháp chế
16	377	24/3/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.	12			x	104/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
17	378	24/3/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường từ núi Văn Trinh (ĐT504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT506), tỉnh Thanh Hóa.	12			x	103/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
18	379	24/3/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc	12			x	117/BC-VHXH, ngày 22/3/2023	Ban VHXH
19	380	24/3/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn	12			x	114/BC-KTNS, ngày 22/3/2023	Ban KTNS

20	381	24/3/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương.	12			x	105/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
21	382	24/3/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.	12			x	122/BC-VHXH, ngày 23/3/2023	Ban VHXH
22	383	24/3/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án kè chống sạt lở tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung	12			x	128/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
23	384	24/3/2023	Nghị quyết về việc thông qua chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn	12			x	115/BC-KTNS, ngày 22/3/2023	Ban KTNS
24	385	24/3/2023	Nghị quyết về chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đợt 1, năm 2023	12			x	135/BC-KTNS, ngày 24/3/2023	Ban KTNS
25	386	24/3/2023	Nghị quyết về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	12			x	123/BC-VHXH, ngày 23/3/2023	Ban VHXH
26	01/2023	24/3/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	12	x			129/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
27	02/2023	24/3/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 - 2023 quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo thường xuyên	12	x			108/BC-VHXH, ngày 20/3/2023	Ban VHXH
28	03/2023	24/3/2023	Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026	12	x			101/BC-DT, ngày 18/3/2023	Ban Dân tộc

29	04/2023	24/3/2023	Nghị quyết về việc ban quy định một số nội dung chi mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025	12	x			124/BC-VHXXH, ngày 23/3/2023	Ban VHXXH
30	387	25/5/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý	13			x	288/BC-KTNS, ngày 24/5/2023	Ban KTNS
31	388	25/5/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào	13			x	291/BC-PC, ngày 24/5/2023	Ban Pháp chế
32	389	25/5/2023	Nghị quyết về chủ trương không thực hiện Dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	13			x	283/BC-VHXXH, ngày 23/5/2023	Ban VHXXH
33	390	25/5/2023	Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án Trạm biến áp 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đầu nối	13			x	284/BC-KTNS, ngày	Ban KTNS
34	391	25/5/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và vật chất nguy hiểm khác	13			x	290/BC-PC, ngày 24/5/2023	Ban Pháp chế
35	392	25/5/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026	13		x			
36	393	25/5/2023	Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026	13		x			

37	05/2023	25/5/2023	Nghị quyết về việc hủy bỏ Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	13	x			287/BC-KTNS, ngày 24/5/2023	Ban KTNS
Các Nghị quyết dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII									
1		12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 3)	14					
2		12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 2)	14					
3		12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023	14					
4		12/7/2023	Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa tỉnh (đợt 2)	14					
5		12/7/2023	Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2)	14					
6		12/7/2023	Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2)	14					
7		12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tại Nghị quyết số 370/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh và phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2)	14					

8	12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (giai đoạn 1) để giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp luyện kim	14					
9	12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn	14					
10	12/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân	14					
11	12/7/2023	Nghị quyết về chủ trương không thực hiện Dự án đường giao thông từ thị trấn Thường Xuân đi xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân	14					
12	12/7/2023	Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến	14					
13	12/7/2023	Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	14					
14	12/7/2023	Nghị quyết về quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	14					
15	12/7/2023	Nghị quyết về bãi bỏ khoản I (Lệ phí đăng ký cư trú) Chương II Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh	14					
16	12/7/2023	Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024	14					
17	12/7/2023	Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.	14					
18	12/7/2023	Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2022	14					

19	12/7/2023	Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030	14					
20	12/7/2023	Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá	14					
21	12/7/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án cụm công nghiệp phía Đông Bắc, thành phố Thanh Hóa	14					
22	12/7/2023	Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 373/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh	14					
23	12/7/2023	Nghị quyết về danh mục dự án phải thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2023 (đợt 2)	14					
24	12/7/2023	Nghị quyết về công nhận đô thị Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV	14					
25	12/7/2023	Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026	14					
26	12/7/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026	14					

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

PHỤ LỤC III-b: SỐ LƯỢNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TT	Năm Kỳ họp	Tổng số Nghị quyết được ban hành	Trong đó			Thẩm tra			
			Nghị quyết quy phạm pháp luật	Nghị quyết cá biệt		Ban KTNS	Ban Pháp chế	Ban VHXH	Ban Dân tộc
				Nghị quyết về tổ chức, nhân sự	Nghị quyết khác				
	TỔNG	63	8	4	51	29	6	15	6
1	Kỳ họp thứ 12	29	4	0	25	15	1	10	3
2	Kỳ họp thứ 13	8	1	2	5	3	2	1	0
3	Dự kiến Kỳ họp thứ 14	26	3	2	21	11	3	4	3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

PHỤ LỤC IV: THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TT	Đoàn giám sát	Số đoàn giám sát	Số cuộc giám sát	Số đơn vị giám sát			Chuyên đề giám sát	Tên đơn vị giám sát		Số kiến nghị	
				Trực tiếp	Gián tiếp	Tổng số		Trực tiếp	Gián tiếp	Số kiến nghị	Số KN đã được giải quyết
	Tổng cộng	5	34	34	82	116	4			68	0
1	HĐND	2	20	20	18	38	Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021	Sở Xây dựng, Sở Công thương, Viễn thông Thanh Hóa, Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa, BQL KKT Nghi Sơn và các KCN, Công ty Điện lực Thanh Hóa; các địa phương: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bim Sơn, thị xã Nghi Sơn, Triệu Sơn, Nông Công, Ngọc Lạc, Như Thanh, Yên Định, Thọ Xuân, Quan Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành	UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Thanh tra tỉnh; UBND 13 huyện, thị xã còn lại	18	
2	Thường trực HĐND tỉnh	0	0	0	0	0	0				
3	Ban KTNS	0	0	0	0	0	0			0	

4	Ban Pháp chế	1	4	4	26	30	Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022	Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; thị xã Nghi Sơn; huyện Mường Lát	UBND tỉnh; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác PCCC; UBND 25 huyện, thị xã, thành phố còn lại	27	
5	Ban VHXXH	1	5	5	24	29	Giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 đến nay	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các huyện: Vĩnh Lộc, Lang Chánh, Quảng Xương, Hoằng Hóa	UBND 23 huyện, thị xã, thành phố còn lại	15	

6	Ban Dân tộc	1	5	5	14	19	<p>Giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các huyện: Quan sơn, Quan Hóa, Mường lát, Bá thước</p>	<p>Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng; các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư cấp huyện; UBND 7 huyện miền núi còn lại</p>	8	
---	-------------	---	---	---	----	----	---	---	--	---	--

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

PHỤ LỤC V: THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CỦA HĐND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TT	Đoàn khảo sát	Số đoàn khảo sát	Số cuộc khảo sát	Số đơn vị khảo sát			Chuyên đề giám sát	Tên đơn vị khảo sát		Số kiến nghị của đoàn giám sát	
				Trực tiếp	Gián tiếp	Tổng số		Trực tiếp	Gián tiếp	Số kiến nghị	Số KN đã được giải quyết
	Tổng cộng	2	13	13	22	35	2			33	
1	HĐND	0	0	0	0	0	0				
2	Thường trực HĐND tỉnh	1	11	11	22	33	Tình trạng khảo sát về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	Các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn; thị xã Nghi Sơn, Bùn Sơn; các huyện: Quảng Xương, Hà Trung, Triệu Sơn; các sở, ngành: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh	Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế; UBND 20 huyện, thị xã, thành phố còn lại	14	
3	Ban KTNS	0	0	0	0	0	0				
4	Ban Pháp chế	1	2	2	0	2	Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1; cơ sở cai nghiện ma túy số 2		19	
5	Ban VHXH	0	0	0	0	0	0				
6	Ban Dân tộc	0	0	0	0	0	0				

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

**PHỤ LỤC VI: THỐNG KÊ PHIÊN HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Phiên họp thường kỳ	Hội nghị liên tịch	Phiên họp giải trình				
		Số Phiên họp	Số câu hỏi chất vấn	Số người trả lời chất vấn	Số cơ quan giải trình	Số kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh
4	1	1	12	5	5	23

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

PHỤ LỤC VII: THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN CỦA HỖND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Hoạt động tiếp xúc cử tri				Hoạt động tiếp công dân					Hoạt động xử lý đơn							
Số cuộc tiếp xúc	Số lượt đại biểu HỖND tham gia	Tỷ lệ đại biểu HỖND tham gia (%)	Tổng số kiến nghị gửi kỳ họp HỖND	Số đại biểu HỖND tham gia	Tỷ lệ đại biểu HỖND tiếp công dân (%)	Số lượt người/đoàn n khiếu nại, tố cáo	Tổng số khiếu nại, tố cáo	Tỷ lệ (%) giải quyết	Tổng số đơn tiếp nhận	Đơn chuyển		Công văn trả lời hướng dẫn	Đơn được giải quyết		Đơn lưu	
										Số đơn	Tỷ lệ (%)		Số đơn	Tỷ lệ (%)	Số đơn	Tỷ lệ (%)
27	82	98,79%	107	6	100%	6	2	100%	84	52	61,90%	0	33	63,46%	32	38,09%